

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ PHONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Phổ Phong, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại xã Phổ Phong

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Xã Phổ Phong có tổng diện tích tự nhiên 5.433,05 ha, có đường ranh giới chung với các xã: Phổ Nhơn, Phổ Thuận – thị xã Đức Phổ. Xã Đức Lĩnh, Đức Phú - huyện Mộ Đức. Xã Ba Liên - huyện Ba Tơ, xã Hành Tín Đông - huyện Nghĩa Hành. Có đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 24A nối các tỉnh Tây nguyên và các tỉnh đồng bằng chạy qua địa bàn xã.

Từ đầu năm cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã; nền kinh tế của xã duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Nhìn chung tình hình tư tưởng và tâm trạng của nhân dân trong xã cơ bản ổn định; nhân dân phấn khởi, tin tưởng và chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh có nhiều yếu tố thuận lợi đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện chu đáo, kịp thời; 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã đều được nhận quà Tết từ quỹ người nghèo của tỉnh, thị xã. Việc cấp phát quà Tết được tổ chức công khai, đúng đối tượng, nhận được sự đồng tình của nhân dân. Hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường, đúng quy định của pháp luật; một số vụ việc liên quan đến nhân dân được cấp ủy đảng, chính quyền tập trung giải quyết có kết quả, nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 657/KH-UBND ngày

13/3/2023 của UBND thị xã Đức phò về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023.

UBND xã Phổ Phong ban hành các Quyết định, kế hoạch cụ thể hóa công tác lãnh đạo triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 104-KH/BCĐ ngày 13/02/2023 của về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND xã Phổ Phong về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 107-KH-KDVĐU ngày 02/3/2023 về công tác Dân vận năm 2023; Kế hoạch số 109-KH/KDV-UBND ngày 02/3/2023 về phối hợp thực hiện công tác Dân vận năm 2023; Công văn số 290-CV/ĐU ngày 13/02/2023 về triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2023.

2. Đảng ủy chỉ đạo cho Khối Dân vận Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát trong việc triển khai, quán triệt tuyên truyền và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114 -KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Quyết định số 396-QĐ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thị xã và của xã có liên quan về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân vận; công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền:

- Những nội dung công khai: các dự án, công trình, phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các khoản thu phí, lệ phí các quy định về thủ tục hành chính có liên quan đến nhân dân đã được niêm yết công khai ở trụ sở UBND xã. Đối với các nội dung như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, dự toán, quyết toán ngân sách, quản lý sử dụng các loại quỹ, các khoản thu tự huy động trong nhân dân, thực hiện chủ trương vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tiêu chí và bình xét hộ nghèo hàng năm, kết quả giải quyết chế độ, đối với người có công, đối tượng xã hội, được thông báo trên hệ thống đài truyền thanh hoặc trường thôn trực tiếp phổ biến đến nhân dân.

- Các nội dung nhân dân quyết định trực tiếp, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng bê tông hóa giao thông nông thôn, có nguồn vốn do dân đóng góp bàn và quyết định chủ yếu tại các buổi họp thôn.

- Thực hiện công tác phối hợp giữa chính quyền với khối dân vận, mặt trận, các hội đoàn thể thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng

dân cư, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo ở địa phương.

2. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

2.1. Trên lĩnh vực kinh tế:

- Triển khai các phương án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các văn bản, hồ sơ được ủy ban nhân dân xã niêm yết công khai tại UBND xã. Những nội dung công khai: Các khoản thu phí, lệ phí các quy định về thủ tục hành chính có liên quan đến nhân dân đã được niêm yết công khai ở trụ sở UBND xã.

- Đối với các nội dung như: Triển khai rộng rãi trong nhân dân dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã, thực hiện chủ trương cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

2.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

- Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục - y tế được nâng lên, công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách người có công, chính sách xã hội và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

- Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" kiểm tra, giám sát, đầy đủ việc sơ kết, tổng kết năm và tham mưu cho Ban Thường vụ, cấp ủy chỉ đạo UBND xã, các ngành, hội đoàn thể phát huy quyền làm chủ, chủ động tích cực làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo cuộc sống cho người dân phát triển, bằng nhiều hình thức, triển khai nhân rộng nhiều mô hình đã được thực hiện có hiệu quả.

- Công tác chính sách an sinh xã hội: Ban Thường trực Mặt trận xã Phối hợp vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

+ Rà soát, lập danh sách đề nghị cấp trên cấp gạo đỏ lửa cho hộ có nguy cơ thiếu đói cho 58 hộ/86 khẩu (15kg/khẩu). Tổng số là 1.290kg; thực hiện chăm lo cho Người nghèo đảm bảo trong dịp tết.

+ Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình các anh hùng LLVT nhân dân đã hy sinh, tử trận và các đối tượng BTXH, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng quà đã cấp phát là 2.016 suất, với tổng số tiền là 772.100.000 đồng.

2.3. Lĩnh vực Tư pháp - quốc phòng - an ninh:

- Kết quả công tác Dân vận của chính quyền trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh như: Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác tiếp công dân và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban nhân dân xã đã tập trung Hướng dẫn chỉ đạo, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, phòng, chống các tệ nạn xã hội; các loại dịch bệnh ở người và các loại vật nuôi, cây trồng, các chế độ chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội và các chương trình, chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội được công khai

minh bạch và giải quyết kịp thời. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” như đất đai, công chứng, quản lý, hộ tịch, ... công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều cố gắng.

- Kết quả xử lý những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã, vận động các hộ dân dọn dẹp các công trình để giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công công trình.

3. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đầu năm UBND xã phối hợp với Công đoàn cơ sở xã Phổ Phong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy định của cơ quan, tổ chức.

4. Kết quả tổ chức triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc phân cấp phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện chuyển đổi số.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính: Được quán triệt cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghiêm túc thực hiện về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến. Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” được quản lý tập trung, thống nhất và giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, được nhân dân hài lòng và đánh giá cao.

- Kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”:

+ Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của địa phương như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

+ Đăng ký Mô hình “Dân vận khéo” năm 2023. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các Mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. và Mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và bảo vệ môi trường”;

+ Tiếp tục xây dựng, nhân rộng và triển khai thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chọn một số mô hình có tính khả thi cao gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các "điểm nóng" liên quan đến môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng mô hình.

4.1. Cải cách thủ tục hành chính

a) *Kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính:* Kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai thực hiện chặt chẽ, công chức làm đầu mỗi kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng kỳ hạn, hạn chế trường hợp trả quá hạn. Các thủ tục ban hành thực hiện đúng quy định pháp luật.

b) *Việc công bố, công khai thủ tục hành chính:* Thực hiện công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó: thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận là 145 thủ tục và không tiếp nhận là 07 thủ tục (theo Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). Các thủ tục được niêm yết công khai theo đúng quy định tại cơ quan, đảm bảo cho tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn xã tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan.

c) *Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính:* Công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện, bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã được thực hiện nghiêm túc, các thủ tục hành chính phù hợp với thực tiễn, dễ áp dụng.

d) *Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức:* Trong kỳ báo cáo, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan cũng như qua bộ phận tiếp công dân về giải quyết thủ tục hành chính cũng như những vấn đề liên quan đến bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã.

4.2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước có sự phát triển vượt bậc, được triển khai đồng các ban, ngành, cán bộ, công chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai. Liên thông hệ thống báo cáo quốc gia với hệ thống báo cáo cấp xã.

- Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ trong cơ quan nhà nước, cung cấp thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

- Tiếp tục thực hiện Đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm túc công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và trao đổi công vụ. Thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, về ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo cấp độ.

4.3. Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị. Đạt 100%.

5. Kết quả thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Cán bộ công chức của xã cần tăng cường trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đổi mới phương pháp làm việc; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi và Chỉ thị 31-CT/TU của tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nhiệm vụ công tác của mình; hàng tháng, quý đều xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; thời gian làm việc đúng giờ quy định; khi đi công tác ở cơ sở đều phải báo cáo người có thẩm quyền.

6. Kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm.

- Kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong 5 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận 27 đơn (trong đó có 10 đơn ban tiếp công dân thị xã chuyển về), đã giải quyết 17 đơn. Còn 10 đang tham mưu giải quyết.

+ Nhờ làm tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã giảm. Góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng quân sự tại địa phương.

- Kết quả tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với Nhân dân. Trong 5 tháng đầu năm Bí thư Đảng ủy tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân với chủ đề: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Phỏ Phong, qua buổi đối thoại nhân dân phản ánh, kiến nghị các ý kiến liên quan đã chỉ đạo giải quyết xong, tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội, củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

7. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

- Mặt trận TQVN xã, các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

- Ngoài ra còn phối hợp với HĐND xã giám sát theo Nghị quyết HĐND và phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát thường xuyên. Thông qua giám sát để phản ánh góp ý những hạn chế, thiếu sót để chính quyền kịp thời, điều chỉnh chỉ đạo thực hiện công việc tốt hơn.

8. Công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn xã, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch số 104-KH/BCĐ ngày 13/02/2023 của về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND xã Phổ Phong về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 107-KH-KDVĐU ngày 02/3/2023 về công tác Dân vận năm 2023; Kế hoạch số 109-KH/KDV-UBND ngày 02/3/2023 về phối hợp thực hiện công tác Dân vận năm 2023; Công văn số 290-CV/ĐU ngày 13/02/2023 về triển khai thực hiện công tác Dân vận năm 2023.

Đồng thời tổ chức Hội nghị cấp ủy mở rộng đến Bí thư Chi bộ triển khai quán triệt Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nhiều mô hình điển hình được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đồng thời giao cho khối Dân vận Đảng ủy hướng dẫn nội dung cách làm cụ thể theo Hướng dẫn số 04-HD/BDVTU, trên cơ sở đó khối Dân vận phối hợp với UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể chọn, đăng ký và triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” có nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể, các ngành, đơn vị và các chi bộ, thôn, sự nỗ lực của đoàn viên, hội viên vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

2.1. Tồn tại, hạn chế:

- Một số ít cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai và thực hiện đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, chưa bám sát vào nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nên kết quả thực hiện Dân vận khéo ở cơ sở hiệu quả chưa cao.

2.2. Nguyên nhân: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện ở cơ sở chưa được thường xuyên, công tác phối hợp chưa đồng bộ. Số lượng nhân dân tham gia các buổi họp, tiếp xúc cử tri người dân tham gia còn thấp.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt rộng rãi, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các quan điểm của Đảng về công tác vận động quần chúng, vai trò, vị trí, ý nghĩa to lớn của công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay và mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 33/CT-TTg. ngày 21/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thị xã Đức phổ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tình giai đoạn 2020-2025”.

2. Giải pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thị xã Đức phổ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023.

- Đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các hội đoàn thể từ xã đến thôn.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg. ngày 21/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện công tác Dân vận của chính quyền, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình của cấp trên về công tác Dân vận. Thực hiện các Chương trình, Kế hoạch liên tịch đã ký kết giữa cơ quan Nhà nước với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Khối Dân vận xã, Mặt trận các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các mặt: cải cách thủ tục hành chính, phong cách, thái độ làm việc của cán bộ công chức, chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chủ trương không dùng bia rượu trong các buổi trưa của các ngày làm việc” và Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban

hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi, nhất là phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm xây dựng củng cố tổ chức đội ngũ cán bộ Khối Dân vận, Mặt trận và các hội đoàn thể, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân vận.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND thị xã Đức Phổ. UBND xã Phổ Phong kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Đức Phổ;
- Cơ quan TCNV thị xã Đức Phổ;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Tiến Định